

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑. นางอุบล มากอง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศรารุช จันทรา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๓. นายอริวัฒน์ มากบุญ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวชุตินา อัสวเสถียร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	คณะกรรมการ และเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นางสาววรรณช สีแดง	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร	ติตราชการ
๒. นางชุตินาญจน์ เพียรธรรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	ติตราชการ
๓. นางวิภาพร สงวนดี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ติตราชการ
๔. นายชินนทร์ สุขสำราญ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

การติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office และคัดเลือก สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ การประเมินผลโครงการฯ และการคัดเลือกสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภออื่นๆ ให้สามารถเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้นการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานฯ จะต้องถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ (๑ เขต/ ๑ อำเภอ) และนำขึ้น

www.thaismartfarmer.net เมนู e-Knowledge ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตัวชี้วัดรอบที่ ๒) รวมถึงการบริหารจัดการคลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

๓.๑ แนวทาง และแผนการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้จากนางชุตติกาอุจน์ เพียรธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ในประเด็นการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว และได้ตรวจร่างไว้บ้างแล้ว ส่วนการถอดองค์ความรู้เรื่องการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนั้น นางชุตติกาอุจน์ เพียรธรรม ได้มอบเอกสารให้ทางคณะทำงานทบทวนต่อไป ก่อนนำขึ้นเว็บไซต์คลังความรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๓.๒ แนวทาง และแผนการดำเนินงานการถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ SMART OFFICE ที่เป็นต้นแบบที่ดี (BEST PRACTICE)

ประธาน เสนอให้จัดทีมคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ SMART OFFICE ที่เป็นต้นแบบที่ดี (BEST PRACTICE) และร่วมกันวางแผนดำเนินงานการถอดบทเรียนการดำเนินงานฯ ดังตาราง

ลำดับ	แผนดำเนินงานถอดบทเรียน	สำนักงานเกษตรอำเภอ	จังหวัด	ผู้ดำเนินการ
๑	๖ มิถุนายน ๒๕๕๙	ท่าใหม่	จันทบุรี	คณะทำงาน KM
๒	๗ มิถุนายน ๒๕๕๙	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว	คณะทำงาน KM

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา**

ประธาน แจ้งว่า จากการติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๙ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่การดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ยังมีปัญหาและอุปสรรค เช่น เรื่องค่าไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ตไม่รองรับ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองยังไม่เป็นปัจจุบัน การตรวจสอบ

ข้อมูลโดยการใช้บัตรประชาชนไม่ได้ ต้องศึยข้อมูลเลขบัตรประชาชนแทน การใช้งานระบบสารสนเทศ ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร (<http://help.doae.go.th>) ส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านการเกษตร เช่น ศัตรูพืช โรคพืช ฯลฯ ไม่มีปัญหาด้านข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

กำหนดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ครั้งต่อไป ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ชุตินา อัครเสถียร  
(นางสาวชุตินา อัครเสถียร)  
คณะทำงานและเลขานุการ  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

อุบล มากอง  
(นางอุบล มากอง)  
ประธานคณะทำงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม